

การส่งผลงานประเมินทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านทันตสาธารณสุข
(จัดทำโดยชมรมทันตแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย 26/05/65)

หัวข้อ	รายละเอียด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับการประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์ที่บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 หากขอประเมินระดับชำนาญการพิเศษ	มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามคุณสมบัติของบุคคล สำหรับการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6 ปี) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว 4 ปี ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
แบบประเมินผล	<p>1. ข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>2. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา <u>11</u> หัวข้อ</p> <p>หัวข้อการนำเสนอ ดังนี้</p> <p>(1) เรื่องที่นำเสนอ</p> <p>(2) ระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>(3) ความรู้ ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>(4) สรุปสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการ และเป้าหมายของงาน (ใช้หัวข้อตาม full paper)</p> <p>(5) ผลสำเร็จของงาน (เชิงคุณภาพ/ปริมาณ)</p> <p>5.1 ผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70) ให้นำเสนอความสำเร็จของผลงานวิชาการที่นำเสนอ</p> <p>5.2 ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) ให้นำเสนอผลงานด้านทันตสาธารณสุขที่เป็นผลงานของตนเอง <u>ในช่วง 1 ปีงบประมาณย้อนหลังอย่างน้อย 2 ใน 4 ด้าน ได้แก่</u></p> <p>5.2.1 ด้านพัฒนากลยุทธ์ด้านทันตสาธารณสุข เช่น การกำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุข จัดทำและประสานการจัดทำแผนงาน สสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทันตสุขภาพของประชากร พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทันตสาธารณสุข รวมทั้งนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลงานทันตสาธารณสุขทุกระดับ และนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน</p> <p>5.2.2 ด้านวิชาการทันตสาธารณสุข เช่น การศึกษา สสำรวจ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้านทันตสาธารณสุข สนับสนุนเครือข่ายและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัด พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนวิชาการด้านทันตสาธารณสุขแก่เครือข่ายและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัด มีผลงานด้านการสอนหรือฝึกอบรมหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุข</p> <p>5.2.3 ด้านสนับสนุนบริการทันตกรรม เช่น การสนับสนุนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยปฐมพยาบาล สนับสนุนการจัดบริการทันตกรรม พัฒนามาตรฐานงานให้บริการทันตกรรมตลอดจนระบบอากาศห้องทันตกรรม การวางแผนทางจัดซื้อร่วม/กำหนดมาตรฐานวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม สนับสนุนและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>5.2.4 ด้านส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคด้านทัศนสุขภาพ ได้แก่ สนับสนุนงานส่งเสริมป้องกันทัศนสุขภาพตามกลุ่มวัยต่างๆหรือsettingต่างๆ รวมทั้งงานเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อทัศนสุขภาพ เช่น ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ทางทัศนสุขภาพ การให้บริการทันตกรรมโดยผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ</p> <p>(6) การนำไปใช้ประโยชน์/ผลกระทบ</p> <p>(7) ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินการ</p> <p>(8) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ</p> <p>(9) ข้อเสนอแนะ</p> <p>(10) การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)</p> <p>(11) ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน (ถ้ามี)</p>
จำนวนผลงาน	1 เรื่อง
<p>การเผยแพร่ผลงาน (เลือกเผยแพร่ผลงานได้อย่างน้อย 1 รูปแบบ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ลงเว็บไซต์ <ol style="list-style-type: none"> 1.1. เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือเว็บไซต์อื่นที่มีองค์กรรองรับ โดยต้องมีคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผลงานก่อนลงเว็บไซต์ (ให้แนบสำเนาคำสั่งหรือรายชื่อคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองผลงาน) 1.2. ส่งหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานโดยมีผู้บังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 1.3. ส่งสิ่งพิมพ์ออก (Print out) ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด 2.นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับจังหวัดขึ้นไป <ol style="list-style-type: none"> 2.1. แนบสำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรอง จากผู้จัดการประชุม 2.2. ส่งเอกสารในการนำเสนอผลงาน จำนวน 5 ชุด 3.การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ <ol style="list-style-type: none"> 3.1. ให้ส่งวารสารฉบับจริง 1 เล่ม 3.2. ส่งสำเนาวารสาร (Reprint) พร้อมปกหน้า สารบัญ รายชื่อคณะบรรณาธิการ และจัดทำรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด 4.การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ในรูปแบบดิจิทัล) หรือวารสารออนไลน์ <ol style="list-style-type: none"> 4.1. ให้ส่งสิ่งพิมพ์ออก (Print out) ของวารสารพร้อมด้วย ปกหน้า สารบัญ รายชื่อคณะบรรณาธิการจัดทำเป็นรูปเล่ม ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม 4.2. ส่งหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานโดยมีผู้บังคับบัญชา 2 คน 2 ระดับ 4.3. ส่งสิ่งพิมพ์ออก (Print out) ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 5 ชุด

หมายเหตุ : ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ ให้นำเสนอผลงานด้านทันตสาธารณสุขที่เป็นผลงานของตนเอง ในช่วง 1 ปีงบประมาณย้อนหลังอย่างน้อย 2 ใน 4 ด้าน โดยให้แนบหลักฐาน เอกสาร ตาราง แผน คำสั่ง หนังสือ คู่มือ แนวทาง ภาพถ่าย หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาด้วยให้ครบถ้วน